



# TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA LUẬT

Ngành Luật  
Ngành Luật Kinh tế

<http://www.ou.edu.vn/luat>

*Thông tin về chương trình đào tạo, môi trường học tập, sinh hoạt và phát triển bản thân.*



**Khoa Luật Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh**

# GIỚI THIỆU KHOA LUẬT

Lãnh đạo Khoa Kinh tế và Luật  
qua các thời kỳ

**PGS - TS Lê Bảo Lâm**

Hiệu trưởng kiêm nhiệm phụ trách Khoa  
(17/01/2007 - 03/04/2008)

**TS Nguyễn Văn Phúc**

Phó Trưởng Khoa (17/01/2007 - 03/04/2008)  
Trưởng Khoa (03/04/2008 - 13/04/2009)  
(Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm)

**ThS Nguyễn Thái Thái Vy**

- Phó Trưởng Khoa từ 17/09/2008 đến  
15/01/2011

**ThS Nguyễn Thành Nhân**

- Trưởng Phòng QLĐT kiêm nhiệm Phó Trưởng  
Khoa từ 01/03/2010 đến 31/05/2010.

**GVC - ThS Đặng Văn Thanh**

- Trưởng Khoa từ 01/06/2010 đến nay.

**TS Dư Ngọc Bích**

- Phó Trưởng Khoa từ 01/07/2012 đến 10/2015.

**TS Lê Văn Chơn**

- Phó Trưởng Khoa từ 01/10/2013 đến 10/2014.

Lãnh đạo Khoa Luật  
qua các thời kỳ

**TS. Dư Ngọc Bích**

- Phó Trưởng khoa Luật từ tháng  
10/2015 đến nay

## I. GIỚI THIỆU KHOA:

Khoa Luật trường đại học Mở Tp.HCM được tách ra từ Khoa Kinh tế & Luật thành lập từ năm 2009.

Khoa Luật đào tạo hai ngành: **ngành Luật và ngành Luật Kinh tế** với mục tiêu đào tạo **cử nhân Luật và cử nhân Luật Kinh tế** có trình độ vững vàng về kiến thức luật học và kiến thức bổ trợ khác để có thể thích ứng với tất cả các công việc liên quan đến pháp lý, đồng thời được chuyên sâu theo lựa chọn các chuyên ngành: chuyên ngành pháp luật thương mại, chuyên ngành pháp luật dân sự, chuyên ngành pháp luật hành chính. Bên cạnh đó, Khoa chú trọng rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng mềm, hình thành thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp, cộng đồng, xã hội. Những điều này được lồng ghép trong các buổi học tại giảng đường, sinh hoạt ngoại khóa, cuộc thi học thuật, hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên, các buổi học tập thực tế tại Tòa án, công ty Luật v.v... Sinh viên sẽ được học tập và làm việc với đội ngũ giảng viên, luật sư, thẩm phán có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình. Điểm khác biệt nổi bật của chương trình đào tạo là tính ứng dụng thực tiễn cao được lồng ghép trong từng môn học và chương trình huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp trong suốt quá trình học.

Hiện Khoa Luật có 1.670 sinh viên đang theo học Đại học chính quy (trong đó có 614 sinh viên Đại học bằng thứ 2) và 6.244 sinh viên Đại học không chính quy (vừa làm vừa học và đào tạo từ xa).

## II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

Hội đồng khoa học - đào tạo bao gồm 14 thành viên, trong đó có 03 phó giáo sư - tiến sĩ, 07 tiến sĩ và 04 thạc sĩ. Ngoài các thành viên là Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm và giảng viên Khoa, tất cả các thành viên còn lại trong Hội đồng đều là các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và Luật đến từ các trường đại học uy tín như Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Đại học Quốc Gia Tp.HCM, ...

## III. ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY

Đội ngũ Giảng viên cơ hữu tại khoa gồm 01 Phó Giáo sư, 5 Tiến sĩ và 21 thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học trong nước, đại học nước ngoài như Hà Lan, Pháp, chương trình liên kết như Việt - Bỉ. Ngoài ra đội ngũ giảng viên thỉnh giảng gồm 110 Giảng viên cộng tác thường xuyên với Khoa đến từ các Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Trường Đại học Luật Tp.HCM, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Đại học Quốc gia Tp.HCM, ...

## IV. Các ngành - chuyên ngành đào tạo – Cơ hội việc làm

### 1. Ngành Luật



Ngành Luật bắt đầu được đào tạo từ năm 2015 (trước đó ngành luật đã từng được đào tạo từ năm 1993 tại trường Đại học Mở Bán Công Tp.HCM). Chương trình đào tạo ngành Luật có 125 tín chỉ, được tổ chức đào tạo trong 4 năm, bao gồm khối kiến thức đại cương và khối kiến thức chuyên nghiệp. Sinh viên được cung cấp kiến thức rộng, vững về các ngành Luật để giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc sống...đồng thời Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và phù hợp về kinh tế, quản trị, xã hội để hỗ trợ cho công việc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Sinh viên được thực hành rèn luyện các kỹ năng: Kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu làm việc độc lập cũng như kỹ năng ứng dụng các kiến thức pháp luật trong công việc

và trong đời sống. Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng – đàm phán, ... đạt năng lực ngoại ngữ và tin học quy định của Bộ GDĐT bậc đại học. Sinh viên được bồi dưỡng hình thành thái độ đúng đắn đối với bản thân, nghề nghiệp và cộng đồng.

### 2. Ngành Luật Kinh tế

Ngành Luật kinh tế được đào tạo từ năm 2009.

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế có 126 tín chỉ được tổ chức đào tạo trong 4 năm, bao gồm khối kiến thức đại cương và khối kiến thức chuyên nghiệp. Sinh viên được cung cấp kiến thức rộng và vững về các ngành Luật để giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc sống...đồng thời chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Ngoài ra

sinh viên được trang bị kiến thức hỗ trợ về kinh tế, quản trị, kế toán, tài chính doanh nghiệp để phục vụ cho nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Sinh viên được thực hành rèn luyện các kỹ năng: Kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu làm việc độc lập cũng như kỹ năng ứng dụng các kiến thức pháp luật trong công việc và trong đời sống. Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng – đàm phán, ... đạt năng lực ngoại ngữ và tin học quy định của Bộ GDĐT bậc đại học. Sinh viên được bồi dưỡng hình thành thái độ đúng đắn đối với bản thân, nghề nghiệp và cộng đồng.

### 3. Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp ngành Luật và ngành Luật Kinh tế

Khi hoàn thành chương trình học, sinh viên ngành Luật sẽ được cấp bằng **cử nhân Luật**; Sinh viên ngành Luật Kinh tế được cấp bằng **cử nhân Luật Kinh tế** có thể làm việc tại:

**Cơ quan nhà nước, đoàn thể:**





- UBND các cấp, Bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban chuyên môn tại các tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã. (ở các vị trí như: chuyên viên, quản lý tại các bộ phận nhân sự, chính sách, pháp luật, tuyên truyền pháp luật):

- Tòa án (thư ký tòa án, thẩm phán khi hội đủ điều kiện), Viện kiểm sát (chuyên viên, kiểm sát viên khi hội đủ điều kiện), Cơ quan Thi hành án (chuyên viên, chấp hành viên khi hội đủ điều kiện), Công

an...

**Các tổ chức tư vấn luật hoặc doanh nghiệp:** Luật sư, chuyên viên pháp lý tại các ngân hàng, doanh nghiệp, văn phòng Luật, công ty Luật, phòng công chứng...

**Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo có liên quan:** nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên dạy luật tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm đào tạo nghề...



## GIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

### Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật – PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH



Câu lạc bộ Tuyên truyền pháp luật (trước là Câu lạc bộ Sinh viên tuyên truyền và phổ biến pháp luật) được thành lập vào năm 2011 là sân chơi học thuật ngành Luật của sinh viên trong khoa. Một số hoạt động của câu lạc bộ như: Cuộc thi Sinh viên, Phiên tòa giả định, Ai là kiểm sát viên, Thẩm phán và Luật sư giỏi, Luật sư tài năng...

Phiên tòa giả định là chương trình thường kỳ của Câu lạc bộ với mục đích tuyên truyền pháp luật đến cộng đồng và xã hội, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Các thành viên trong sẽ đảm nhiệm một vị trí trong thành phần hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, Luật sư, Thư ký tòa án... và tiến hành xét xử. Đây cũng là hoạt động giúp các bạn sinh viên củng cố thêm kiến thức khi tổ chức phiên tòa.



## NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN



Nghiên cứu khoa học sinh viên là sân chơi học thuật, là hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn. Các giải thưởng nghiên cứu khoa học như: Giải Sinh viên NCKH cấp khoa, cấp trường, Giải Euréka (cấp Thành phố) và giải cấp Bộ.



# CUỘC THI “SINH VIÊN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT”, “LUẬT SƯ TÀI NĂNG”, “AI LÀ KIỂM SÁT VIÊN, THẨM PHÁN, LUẬT SƯ GIỎI ?”

**Sinh viên tìm hiểu pháp luật** là cuộc thi chuyên sâu về kiến thức pháp luật ra đời từ năm 2011, là sân chơi chuyên ngành của sinh viên Luật, là cơ hội để sinh viên tranh tài và giao lưu kiến thức chuyên ngành.



**“Cử nhân Luật và việc làm”**: thành viên câu lạc bộ sẽ tìm hiểu các ngành nghề luật sư, chuyên viên pháp lý, thư ký tòa án, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên thi hành án, và giới thiệu về điều kiện dự tuyển vào ngành, mức lương, cơ hội thăng tiến để các bạn sinh viên hiểu và có định hướng nghề nghiệp cho bản thân mình.

**Ai là kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư giỏi ?**: là cuộc thi mà mỗi sinh viên tham gia sẽ được lựa chọn vào các vị trí kiểm sát viên, thẩm phán và luật sư. Các bạn sẽ được nhận một vụ án có thực trên thực tế và đưa ra lập luận dựa trên quy định pháp luật để tranh tụng trong phiên tòa.



# CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH - PSD

**PSD (Program of Practical Skills Development)** là chương trình ra đời từ ngày 05 tháng 11 năm 2008 giúp sinh viên nâng cao các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành để tự tin, năng động trong học tập, cuộc sống và đặc biệt trong làm việc sau tốt nghiệp.



**Cách thức tham dự:** Chương trình chiêu sinh từng đợt thường là vào mùa Thu, mùa Xuân trong năm với các buổi huấn luyện đào tạo kỹ năng và các chuyến team building dã ngoại.

Sinh viên - học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại Tp.HCM, ưu tiên sinh viên Trường Đại học Mở Tp.HCM.

**Đội ngũ giảng dạy:** Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ năng mềm huấn luyện như TS Huỳnh Văn Sơn, ThS Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao, ThS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, ThS Đỗ Kiên Trung, Chuyên gia Lý Thị Mai; Các giảng viên trong lĩnh vực pháp luật,...



Nội dung huấn luyện và đào tạo chính của chương trình:

- + Kỹ năng làm việc nhóm – du khảo - dã ngoại;
- + Khởi nghiệp (dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp);
- + Kỹ năng sống cần thiết cho sinh viên;
- + Bồi dưỡng kiến thức pháp luật;
- + Huấn luyện các kỹ năng thực hành nghề nghiệp.





## BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ - HỘI THẢO KHOA HỌC

Là hoạt động được tổ chức hằng tháng với sự tham gia của các học giả uy tín trong lĩnh vực pháp luật với những chủ đề có hàm lượng khoa học cao cập nhật kiến thức kinh tế xã hội Việt Nam và thế giới có tính thời sự..



**Cách thức tham dự:** Hằng tháng Khoa Luật có đăng tải nội dung báo cáo chuyên đề - hội thảo để giảng viên, sinh viên biết và đăng ký tham gia tại văn phòng Khoa. Tùy nội dung sẽ có những buổi tổ chức tại Hội trường, phòng họp với số lượng người nghe có hạn.



**Đội ngũ báo cáo viên đã từng tham gia:**



**PGS - TS PHẠM DUY NGHĨA**

- ❖ Trường Khoa Luật Kinh tế (UEH)
- ❖ Học giả Fulbright, Harvard LawSchool
- ❖ Tiến sỹ Luật học, Đại học Leipzig, CHLB Đức.



**TS VŨ THÀNH TỰ ANH**

- ❖ Giám đốc Nghiên cứu, Fulbright Việt Nam
- ❖ Thành viên Chương trình nghiên cứu Việt Nam của Đại học Havard



**TS NGUYỄN XUÂN THÀNH**

- ❖ Giám đốc Chính sách công, Fulbright Việt Nam
- ❖ Nhà nghiên cứu của Viện Rajawali về Châu Á tại Trường Harvard Kennedy

---

VÀ NHIỀU HỌC GIẢ UY TÍN KHÁC ĐẾN TỪ CÁC ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

✚ TS. LÊ VĂN HƯNG (UEH)

✚ TS. ĐẶNG ANH QUÂN (HCMULAW)

✚ TS. LÊ TIẾN CHÂU (BỘ TƯ PHÁP)

✚ THS. TRƯƠNG QUANG HÙNG (UEH)

✚ THS. HUỖNH THẾ DU (FULBRIGHT VN)

✚ TS. CAO XUÂN DUNG (CỘNG HÒA PHÁP)

✚ TS. NGUYỄN VĂN PHÚC (OU)

✚ MR. ASHISH KANCHAN (TNS VN)

✚ TS. NGUYỄN VĂN SƠN (OU)

✚ PGS-TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN (ĐHQG TPHCM)

---





## KHOA LUẬT



*Cùng bạn hoạch định tương lai*